

Source :

นิยามธุรกิจ

61108005

Date :

3 เม.ย. 2561

Page :

10

No :

AGE เดินหน้าลงทุนเวียดนาม ตั้งเป้า 3 ปี ยอดก่อสร้าง 1 ล้านตัน

10 บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) เปิดให้บริการคลังจัดเก็บ และคัดแยกถ่านหินระบบปิดในเวียดนามเฟสแรก ตั้งเป้าทำยอดขายถ่านหินในปีนี้อยู่ 3 แสนตัน ก่อนที่จะเพิ่มไปสู่ 8 แสนตันในปีหน้า และ 1 ล้านตันภายในปี 63 พร้อมเตรียมแผนขยายพื้นที่เฟส 2 ภายในปลายปีนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

นายพนม ครอบสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี AGE เปิดเผยว่า บริษัท VINA AGE จำกัด ในประ-



พนม ครอบสถาพร

เทศเวียดนาม ดำเนินธุรกิจนำเข้า และจำหน่ายถ่านหิน ได้ตั้งเป้า

ยอดขายในประเทศเวียดนาม 3 ปีข้างหน้าประมาณ 1 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีนี้คาดว่าจะมียอดคำสั่งซื้อในประเทศเวียดนามประมาณ 3 แสนตัน

ขณะนี้เฟสแรก บริษัทได้พัฒนาลานกองเก็บถ่านหินและโรงคัดแยก มีอายุสัญญา 10 ปี โดยสามารถต่อสัญญาเช่าอย่างต่อเนื่องบนพื้นที่ขนาด 2 หมื่นตารางเมตร หรือ 12.5 ไร่

ทั้งนี้ การบริหารจัดการโรงคัดแยกเป็นระบบปิดและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยจัดได้ว่าเป็นคลังสินค้าที่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเวียดนามได้ในขณะนี้

“VINA AGE ได้สิทธิ์เช่าพื้นที่ในการก่อสร้างคลังถ่านหินและโรงคัดแยก มีอายุสัญญา 10 ปี ตั้งอยู่

บนทำเลที่มีระบบโลจิสติกส์ครบวงจร มีพื้นที่ 4 หมื่นตารางเมตรหรือประมาณ 25 ไร่” นายพนม กล่าว และว่าปลายปีนี้คงจะเปิดเฟส 2 ตามมา นายพนม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 ประเทศเวียดนาม มีการนำเข้าถ่านหินประมาณ 14.5 ล้านตัน และคาดว่าในปี 2568 ปริมาณนำเข้าถ่านหินจะเพิ่มขึ้นเป็น 50.4 ล้าน บาทตามกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

สำหรับภาพรวมธุรกิจครึ่งปีแรกปีนี้ ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รุกทำตลาดต่างประเทศ อาทิ จีน เวียดนามและในประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่งผลให้ปัจจุบันมียอดออเดอร์ส่งมอบถ่านหินถึงไตรมาส 2/61 ประมาณ 4-5 แสนตัน

ทั้งนี้ บริษัทมีความมั่นใจ ผล

การดำเนินงานปีนี้ จะมียอดขายเพิ่มขึ้น 20-25% ซึ่งถือว่าเติบโตเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ แบ่งเป็น รายได้จากต่างประเทศ 30% และในประเทศ 70% และมียอดขายถ่านหินทั้งปีที่ระดับ 3 ล้านตัน

ขณะที่ในปี นี้ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้า บริษัทตั้งเป้าการเติบโตรายได้เป็น 5% จากรายได้รวม เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามีรายได้ 2.5% ของรายได้รวม โดยบริษัทได้มีการลงทุนต่อเรือลำเลียงเพิ่มอีก 4 ลำ โดยจะทยอยรับมอบเรือในช่วงครึ่งปีแรก จะทำให้กองเรือลำเลียงของบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 12 ลำจากปัจจุบันมีเรือ 8 ลำและบริษัทยังมีแผนที่จะขยายกองเรือเพิ่มอีก 10 ลำหลังจากช่วงไตรมาส 2/61